

Số: /BC-HĐND

Đức Phổ, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động của HĐND thị xã Đức Phổ năm 2022;**  
**nhiệm vụ, giải pháp năm 2023**

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-HĐND ngày 06/10/2022 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi về kế hoạch tổ chức Hội nghị trực báo giữa Thường trực HĐND tỉnh với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND thị xã**

**1. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND**

Trong năm 2022, Thường trực HĐND thị xã đã chủ động phối hợp với UBND thị xã và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức 06 kỳ họp theo quy định (02 kỳ họp thường lệ (giữa năm, cuối năm) và 04 kỳ họp chuyên đề). Các kỳ họp đã thông qua 25 nghị quyết. Dự kiến kỳ họp cuối năm sẽ thông qua 08 Nghị quyết.

Trước các kỳ họp HĐND thị xã, Thường trực HĐND thị xã chủ trì, phối hợp với UBND, UBMTTQVN thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp; phân công các Ban HĐND thị xã theo lĩnh vực phân công phụ trách, chủ động nghiên cứu các tài liệu liên quan, phối hợp với cơ quan soạn thảo để thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết theo quy định; đồng thời giao Văn phòng thị xã phối hợp với các cơ quan liên quan gửi tài liệu cho đại biểu HĐND để nghiên cứu trước theo quy định và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ họp đảm bảo trang trọng, hiệu quả.

Các vấn đề vướng mắc, có ý kiến khác nhau được nêu tại các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thị xã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải trình rõ để đại biểu HĐND thị xã thảo luận, thống nhất thông qua.

**Triển khai tổ chức thực hiện chất vấn, truy vấn đối với những vấn đề bức xúc được cử tri và Nhân dân quan tâm, tập trung vào các nhóm sau: chậm tổ chức đấu giá các Khu dân cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; công tác quản lý tài nguyên - khoáng sản; chương trình mỗi xã một sản phẩm.**

**2. Tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND**

- Thường trực HĐND thị xã tổ chức 10 phiên họp Thường trực HĐND thị xã để xem xét, thống nhất và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

- Tổ chức các Hội nghị: Liên tịch với UBND, UBNDTTQVN thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND thị xã trong năm 2022; Trục báo giữa Thường trực HĐND thị xã với Tổ đại biểu HĐND thị xã và Thường trực HĐND các xã, phường 6 tháng đầu năm và năm 2022.

### 3. Hoạt động giám sát

#### a) Về giám sát thường xuyên

Thường trực HĐND thị xã thường xuyên theo dõi, giám sát Quyết định của UBND thị xã và Nghị quyết của HĐND các xã, phường. Ngoài ra, Thường trực HĐND thị xã thường xuyên theo dõi việc triển khai các Nghị quyết do HĐND thị xã ban hành. **Qua theo dõi, giám sát, Thường trực HĐND thị xã đã làm việc với UBND thị xã và cơ quan chuyên môn liên quan và tổng hợp, báo cáo, kiến nghị Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo đối với những nội dung tồn tại, thực hiện chưa tốt.**

b) Về giám sát chuyên đề: Thường trực HĐND thị xã tổ chức 02 đợt giám sát và 02 đợt khảo sát<sup>1</sup>; Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã tổ chức 03 đợt giám sát và 02 đợt khảo sát<sup>2</sup>; Ban Pháp chế HĐND thị xã tổ chức 03 đợt giám sát<sup>3</sup>.

#### c) Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thông qua hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND thị xã đã xây dựng và ban hành Thông báo lịch tiếp công dân năm 2022; phân công cụ thể từng thành viên Thường trực HĐND thị xã tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng.

<sup>1</sup> Việc thực hiện đầu tư công đối với các công trình, dự án do UBND thị xã quyết định đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước theo Luật Đầu tư công năm 2019 trên địa bàn thị xã; Việc chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND thị xã sau đợt giám sát việc thực hiện các dự án ngoài ngân sách Nhà nước đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn huyện (nay là thị xã) từ năm 2015-2017 vào đợt giám sát năm 2018 tại UBND thị xã; việc triển khai thực hiện các dự án, công trình vướng mắc, chậm tiến độ trên địa bàn thị xã tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã và 01 đợt khảo sát các dự án ngoài ngân sách để phục vụ giám sát.

<sup>2</sup> Công tác quản lý việc thực hiện các phương án sản xuất nông nghiệp kết hợp với điện áp mái mặt trời trên địa bàn thị xã tại Phòng Kinh tế; việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tổng điều tra, rà soát, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình và thực hiện chính sách BHYT đối với người dân tại UBND các xã, phường: Phổ Khánh, Phổ Vinh; tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã tại Phòng Lao động - Thương binh và xã hội; việc triển khai xây dựng các khu dân cư vùng lõm và việc quản lý, sử dụng, xử lý diện tích đất công bị lấn chiếm tại UBND các phường: Nguyễn Nghiêm, Phổ Văn; công tác quản lý, sử dụng đất công ích và các loại đất nông nghiệp do UBND cấp xã quản lý tại UBND các phường: Phổ Hoà, Phổ Ninh.

<sup>3</sup> Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND thị xã sau đợt khảo sát chuyên đề đối với các bản án đủ điều kiện thi hành nhưng thi hành chậm, kéo dài hoặc không thi hành được tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã; Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã và việc thi hành các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại UBND các xã, phường: Phổ Minh, Phổ Cường; Việc thực hiện các quy định về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và UBND các xã, phường: Phổ Nhơn, Phổ Thạnh.

Tuy nhiên trong năm, không có công dân đăng ký tiếp công dân với Thường trực HĐND thị xã.

#### **4. Về hoạt động theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và ý kiến, kiến nghị của cử tri**

Thường trực HĐND thị xã có Công văn đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các kiến nghị sau giám sát năm 2021 và các đợt giám sát trước của Thường trực, các Ban HĐND thị xã; thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND thị xã và tổng hợp, báo cáo HĐND thị xã theo quy định; yêu cầu Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã phối hợp với Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, phường rà soát, đánh giá kết quả giải quyết và trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021 và kỳ họp giữa năm 2022.

Phối hợp với UBMTTQVN thị xã, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ rà soát, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 26/4/2022 và Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

**Tổng hợp, báo cáo rà soát, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, tiếp tục kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết đối với các nội dung đánh giá giải quyết trả lời chưa thỏa đáng.**

Phân công các Ban HĐND thị xã thẩm tra Báo cáo của UBND thị xã về kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

#### **5. Công tác chỉ đạo, điều hoà hoạt động của các Ban HĐND thị xã**

Thường trực HĐND thị xã luôn chủ động trong việc chỉ đạo, điều hoà các hoạt động của các Ban HĐND thị xã, tạo điều kiện cho các Ban hoạt động, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Thường trực HĐND thị xã thường xuyên trao đổi công việc với lãnh đạo các Ban HĐND thị xã để kịp thời cho ý kiến về các vấn đề liên quan. Trong công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp, Thường trực HĐND thị xã điều hoà hoạt động thẩm tra của các Ban để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra theo quy định.

#### **6. Hoạt động tiếp xúc cử tri**

- *Trước các kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2022:* Thường trực HĐND thị xã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã, UBND thị xã, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại 15 xã, phường cho đại biểu HĐND tỉnh, thị xã; kỳ họp HĐND giữa năm 2022 trong 03 ngày từ ngày 11/5 đến ngày 13/5/2022; kỳ họp HĐND cuối năm 2022 từ ngày 05/10 đến ngày 07/10/2022.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND các cấp đã báo cáo với cử tri về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình hoạt động của HĐND thị xã; chương trình kỳ họp HĐND, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại lần tiếp xúc trước. Qua tiếp xúc cử tri, đại biểu nắm được tâm tư, nguyện vọng của cử tri,

tuyên truyền, giải thích, vận động cử tri thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của HĐND.

Sau đợt tiếp xúc cử tri đã kịp thời phối hợp với UBMTTQVN thị xã tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến từng cấp có thẩm quyền giải quyết, trả lời tại kỳ họp HĐND và thông báo cho cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri lần sau.

## **7. Hoạt động phối hợp**

- *Phối hợp với Thường trực HĐND các cấp:* Thường trực HĐND thị xã tổ chức làm việc với các đồng chí chuyên trách HĐND các xã, phường để nắm bắt tình hình của các địa phương; duy trì tổ chức Hội nghị trực báo giữa Thường trực HĐND thị xã, Tổ Trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã và Thường trực HĐND các xã, phường 6 tháng đầu năm và năm 2022; dự Hội nghị trực báo giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố trước các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2022.

- *Phối hợp với UBND thị xã:* Trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND thị xã, đối với những vấn đề phát sinh quan trọng về kinh tế - xã hội của địa phương, UBND thị xã có văn bản gửi đến Thường trực HĐND thị xã cho ý kiến. Thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế để xem xét các nội dung UBND thị xã đề nghị.

- *Phối hợp với UBMTTQVN thị xã:* Thường trực HĐND thị xã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã trong công tác tiếp xúc cử tri; rà soát, đánh giá kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri; hoạt động giám sát của HĐND thị xã.

**8.** Ban hành các văn bản của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND thị xã theo quy định.

## **9. Một số hoạt động khác**

- Tổ chức buổi làm việc với HĐND phường Phổ Vinh và HĐND xã Phổ Nhơn để nghe về kết quả hoạt động của HĐND địa phương; những khó khăn, hạn chế và các đề xuất, kiến nghị.

- Tổ chức Đoàn công tác Thường trực HĐND thị xã và cán bộ chuyên trách các xã, phường đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Kon Tum.

- Phối hợp tổ chức chương trình trao quà của Đoàn công tác Quốc hội; dự chương trình trao quà cho nạn nhân chất độc da cam/Đioxin thị xã, chương trình trao quà Tết cho người nghèo.

- Tham gia các hoạt động thăm hỏi các gia đình chính sách; thăm, viếng các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện (nay là thị xã) qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 theo kế hoạch của thị xã; dự Lễ dâng hương Khu tưởng niệm liệt sĩ thị xã; tham gia các Đoàn viếng, dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ các xã, phường và các Nhà lưu niệm trên địa bàn thị xã; thăm và chúc mừng các cơ quan, đơn vị nhân ngày thành lập, ngày truyền thống,...

- Tham gia lớp tập huấn Báo cáo viên, lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 do Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức; lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và tham gia quản lý.

- Phân công Thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã dự các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề HĐND các xã, phường và các đợt tiếp xúc cử tri của HĐND 2 cấp tỉnh và thị xã.

- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đại biểu HĐND thị xã và đại biểu HĐND các xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tham gia thực hành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022.

- Nghiên cứu, tham gia góp ý các dự thảo văn bản, nội dung quan trọng của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến theo quy định.

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan, ban ngành, địa phương tổ chức.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác của Thường trực và các Ban HĐND thị xã.

## **II. Đánh giá chung**

### **1. Ưu điểm**

Trong năm 2022, Thường trực và các Ban HĐND thị xã đã thực hiện hoàn thành đảm bảo kế hoạch đề ra. Chất lượng kỳ họp của HĐND thị xã ngày càng được nâng lên rõ rệt; vai trò, trách nhiệm của các thành viên Thường trực HĐND thị xã được phát huy.

Thường trực HĐND thị xã chỉ đạo, điều hoà hoạt động của các Ban HĐND thị xã đảm bảo theo yêu cầu, đúng quy định; các Ban tăng cường công tác phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; công tác phối hợp hoạt động với UBND, UBMTTQVN thị xã và các cơ quan liên quan ngày càng chặt chẽ, đặc biệt trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri. Tài liệu kỳ họp HĐND thị xã đã thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử thị xã và gửi vào hộp thư cá nhân cho từng đại biểu, giúp các đại biểu khai thác nhanh để nghiên cứu, phát biểu tại kỳ họp.

Các đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND thị xã cơ bản đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, gương mẫu chấp hành và tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND thị xã.

Công tác tiếp xúc cử tri ngày càng mang lại hiệu quả tích cực, các kiến nghị của cử tri được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

### **2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân**

- Một số nội dung trình kỳ họp chậm, chất lượng chưa cao.

- Việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát của một số cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu kế hoạch giám sát, thời gian gửi báo cáo theo quy định còn chậm dẫn đến việc thực hiện giám sát của các Đoàn giám sát kéo dài và có lúc ảnh hưởng đến chất lượng giám sát.

- Vẫn còn những ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài qua nhiều kỳ họp và chưa thể xác định thời gian giải quyết.

- Một số đại biểu chưa tích cực tham gia thảo luận, phát biểu, chưa chủ động đăng ký chất vấn, truy vấn tại kỳ họp; việc nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh còn hạn chế; việc tham dự họp Tổ của một vài đại biểu chưa thường xuyên.

### **III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023**

#### **1. Mục tiêu**

Thực hiện kịp thời, nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2023; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân; thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

#### **2. Các nhiệm vụ chủ yếu**

2.1. Thường trực HĐND thị xã chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND thị xã trong năm, nâng cao chất lượng các kỳ họp; phát huy trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ trong thảo luận, chất vấn của đại biểu; thực hiện chức năng quyết định tại kỳ họp đảm bảo quy định.

2.2. Các Ban HĐND thị xã theo lĩnh vực được phân công chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã ngay khi chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND thị xã; tăng cường khảo sát phục vụ công tác thẩm tra nhằm nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra, cung cấp thông tin cần thiết cho đại biểu HĐND thị xã để thảo luận và quyết định tại kỳ họp.

2.3. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã về chương trình giám sát năm 2023. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thị xã theo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo dõi, nắm bắt tình hình, đặc biệt là những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri quan tâm để phối hợp kiến nghị giải quyết; tích cực nghiên cứu các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

2.4. Tổ chức phiên họp chất vấn, giải trình đối với UBND thị xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã về các vấn đề bức xúc cử tri quan tâm và về thực hiện nghị quyết của HĐND thị xã.

2.5. Thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh do HĐND thị xã bầu theo quy định.

2.6. Thực hiện tốt mối quan quan hệ công tác với Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; Tăng cường sự phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; công tác xây dựng pháp luật; hoạt động tiếp xúc cử tri; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động giám sát, phản biện xã hội,....

2.7. Tổ chức hội nghị trực báo trước các kỳ họp thường lệ trong năm giữa Thường trực HĐND thị xã với Thường trực HĐND xã, phường, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã; tổ chức Đoàn công tác của HĐND thị xã đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND ở các địa phương.

2.8. Thực hiện việc tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư phản ánh, yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm; một số công tác do Thường trực Thị ủy giao và Thường trực HĐND tỉnh hướng dẫn.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐND thị xã năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thường trực HĐND thị xã kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- BTV Thị uỷ;
- TT HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Tổ đại biểu HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- TT HĐND các xã, phường;
- Văn phòng thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Kiều**